

บทที่ ๑

บทนำ



ความเป็นมาของปัญหา

กรรม หรือการกระทำ เป็นปัญหาสำคัญปัญหาหนึ่ง ในปรัชญาอินเดีย วรรณคดีเรื่องกรรม ได้มีการอภิปรายถกเถียงกันอย่างกว้างขวางในปรัชญาทุกระบบของปรัชญาอินเดีย

ปรัชญาอินเดียเป็นปรัชญาชีวิต คือ ถือว่า แนวความคิดทางปรัชญามีสาระอยู่ที่สามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน เพื่อให้ชีวิตดำเนินไปสู่จุดมกการณที่ตั้งไว้ได้อย่างดีที่สุด และปรัชญาอินเดียเกิดขึ้นจากความรู้สึกไม่พึงพอใจต่อสภาพที่เป็นอยู่ของชีวิต เห็นว่าชีวิตเต็มไปด้วยความทุกข์ จึงพยายามแสวงหาความหลุดพ้นจากความทุกข์ให้ได้โดยเด็ดขาด ปรัชญาอินเดียจึงมองทั้งสภาพแวดล้อมภายนอกกรอบตัว และทั้งสำรวจตนเองด้วย จากการมองทั้งโลกภายนอกและตนเอง จึงให้ความสนใจใน "การกระทำ" หรือ "กรรม" ว่า เป็นแกนกลางแห่งชีวิตมากน้อยเพียงไร พระพุทธศาสนาเชื่อว่า กรรมหรือการกระทำเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และ คับไป ใต้ด้วยตนเอง กล่าวคือ ตนเองเป็นผู้ประกอบกรรม ย่อมต้องได้รับผลของกรรม โดยไม่มีทางหลีกเลี่ยง และย่อมต้องละกรรมด้วยตนเองเพื่อถึงซึ่งความหลุดพ้น ปรัชญาอินเดียเชื่อว่า แม้กรรมหรือการกระทำจะเป็นของแต่ละจิตวาตมันหรืออาตมัน แต่กรรมมิใช่สาเหตุของทุกข์ มิใช่สาเหตุที่ทำให้จิตวาตมันหรืออาตมันเวียนว่ายตายเกิด อยู่ในวัฏสงสาร และการละกรรมก็มีชีวิตีทางแห่งความหลุดพ้น หากแต่พรหมันหรือปรมาตมัน เป็นเหตุปัจจัยสำคัญ กล่าวคือ ความไม่รู้แจ้งในพรหมันเป็นเหตุให้อาตมันมาติดข้องอยู่ในสังสารวัฏ และการรู้แจ้งในสภาพแห่งพรหมัน เป็นเหตุให้อาตมันได้หลุดพ้น วรรณคดีของปรัชญาทั้งสอง ระบบนี้มีอิทธิพลต่อปรัชญาชีวิตของชาวไทยที่ได้รับ

สืบเนื่องมาจากชนชาติอินเดียไม่น้อย จึงน่าจะได้รับการพิจารณาถึงทรรศนะเหล่านี้ว่า มีอย่างไร

สมมติฐาน

หลักคำสอนเรื่องกรรมจักเป็นหัวใจสำคัญของพุทธศาสนาและศาสนาฮินดู แต่ทั้ง พุทธศาสนาและศาสนาฮินดู ก็มีแนวความคิดในเรื่องของกรรมที่แตกต่างกันออกไปบ้าง อันทำให้ทั้งพุทธศาสนาและศาสนาฮินดูต่างก็มีแนวปรัชญาที่มีลักษณะเฉพาะ เป็นของตนเอง ซึ่งแนวปรัชญาทั้งสองฝ่ายนี้เป็นสิ่งที่ควรจะนำมาศึกษาในเชิงเปรียบเทียบ เป็นอย่างยิ่ง

วิธีใช้ในการวิจัย

๑. รวบรวมข้อมูล หลักฐานเกี่ยวกับกฎแห่งกรรมตามหลักพุทธศาสนา และศาสนาฮินดู ทั้งที่ปรากฏในพระไตรปิฎก อรรถกถา หนังสือ และ เอกสาร หลักฐานอื่น ๆ

๒. วิเคราะห์เปรียบเทียบ และสรุปข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากการค้นคว้า

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย

๑. ทำให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับกฎแห่งกรรมตามหลักคำสอนของพุทธศาสนา และ ศาสนาฮินดู

๒. เนื่องจากการวิจัยเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องกรรมของพุทธศาสนา และ ศาสนาฮินดู ในลักษณะนี้ ยังไม่เคยมีใครได้ทำมาก่อน จึงคาดว่า การวิจัยเรื่องนี้ จะทำให้ได้เห็นถึงหลักคำสอนเรื่องกรรมของพุทธศาสนาและ ศาสนาฮินดู ในเชิงเปรียบเทียบ อันจะชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างของศาสนาทั้งสอง ในหลักพื้นฐาน